



# EA uly titt tng sthahni sharj EV

## ■ จอส่งมือรถบัสไฟฟ้า ■ หนุนรายได้โต 20-30%



อมร  
ทรัพย์ทวีกุล

นิวส์ คอนเน็คท์ - EA เดินหน้าติดตั้งสถานีชาร์จ EV 1 พันจุดภายในปีนี้ พร้อมส่งมอบรถบัสไฟฟ้า 400 คัน ช่วงกลางปี 64 เตรียมรับรู้รายได้โรงงาน ประกอบรถ EV ในไตรมาส 2/64 หนุนรายได้ โตตามเป้า 20-30%

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายในการติดตั้งสถานี อัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EA Anywhere เพิ่มขึ้น 1,000 แห่งภายในสิ้นปีนี้ [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

### BEAUTY เพิ่มตัวแทน รongรับแผนรุกค้าปลีก ตั้งเป้ามาร์เก็ตแชร์ 10%

นิวส์ คอนเน็คท์ - BEAUTY พัฒนา โมเดลธุรกิจใหม่ รุกตลาดร้านค้าปลีก รายย่อยในประเทศ เจาะกลุ่มผู้ค้า ส่งผลิตภัณฑ์ความงามรายใหญ่ uly เพิ่มตัวแทนจำหน่าย 8 ราย ครอบคลุม 16,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY เปิดเผยว่า แผนการ ดำเนินธุรกิจในปี 64 บริษัทได้ปรับ

กลยุทธ์และเน้นขยายช่องทางจำหน่าย ที่มีการขยายตัวสูง (Re-new) และมีโอกาสเติบโต เพื่อให้เข้าถึง กลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะ การเปิดสาขาร้านค้าปลีก ทั้งนี้บริษัทจะมุ่งเน้นช่องทาง

สินค้าอุปโภคในประเทศ โดยจะขยาย กลุ่มผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์ความงาม รายใหญ่ และรายย่อยในจังหวัด หัวเมืองใหญ่และต่างอำเภอ เพื่อบริหาร การกระจายสินค้าและทำตลาด ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วน การขายจาก 1% เป็น 10% โดยในปีนี้มี แผนแต่งตั้ง Distributor รายใหญ่ 8 ราย ที่มีเครือข่ายครอบคลุม ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันแต่งตั้งเสร็จ เรียบร้อยแล้วจำนวน 5 ราย [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

# GL เร่งปิดงบการเงินปี 63 เดินหน้าเคลียร์คดี JTrust

นิวส์ คอนเน็คท์ - GL เผยอยู่ระหว่างเร่งปิดงบ Q4/63 หวังส่งงบงวดปี 63 ให้เร็วที่สุด ด้านทีมผู้บริหาร มีความพยายามเต็มที่ลยเคลียร์คดี JTrust ต่อเนื่อง

นายทัตติยะ โคนิชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ ภัชชากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท กรุ๊ปดีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GL เปิดเผยว่า จากที่บริษัทยังไม่ได้ ทำการส่งงบการเงินของงวดปี 63 [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



STA ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564

นางสาวอานัสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธาน กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอมโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า โดยผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงิน 3,456 ล้านบาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 เม.ย.นี้ และจ่ายปันผลวันที่ 29 เม.ย.64





**EA**

โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 800 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการติดตั้ง EA Anywhere แล้ว ราว 500 สถานี รวมทั้งสิ้นกว่า 1,600 หัวชาร์จ ทั้งนี้บริษัทจะมีการติดตั้ง EA Anywhere ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 600 จุด และที่เหลืออีกราว 400 จุด จะติดตั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ โดยจะเน้นติดตั้งในพื้นที่ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า โดยมี

แผนจะติดตั้งในพื้นที่ของบิ๊กซีที่มีศักยภาพ จำนวนกว่า 60 แห่ง และร้านเซเว่นอีทิกกว่า 100 แห่ง รวมทั้งยังมีการเจรจากับพันธมิตร สถานีบริการน้ำมันอื่นๆ ในการติดตั้งสถานี EA Anywhere เพิ่มเติมในพื้นที่ต่างจังหวัด

สำหรับธุรกิจรถบัสดโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) คาดว่าจะเริ่มส่งมอบรถได้จำนวน 400 คัน ภายในช่วงกลางปี 64 และจะทยอยส่งมอบเพิ่มเป็น 1,000 คันภายในสิ้นปีนี้ ในส่วนของรถบรรทุกไฟฟ้า (E-Truck) จะได้รับรถต้นแบบ

เข้ามาในช่วงปลายเดือนเม.ย.นี้ ซึ่งหากเป็นไปตามกำหนด คาดว่าจะเริ่มมีการลงนามสัญญาธุรกิจกับพันธมิตรได้ช่วงปลายไตรมาส 3/64

ในส่วนของโรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า คาดว่าจะเริ่มบันทึกรายได้เข้ามาในช่วงไตรมาส 2/64 เป็นต้นไป หลังจากปัจจุบันมีการประกอบรถแล้ว ราว 60 คัน ส่วนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมขนาด 1 GWh อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะเปิดขายเชิงพาณิชย์ช่วงเดือนมิ.ย. - ก.ค. 64 โดยบริษัทยังคงเป้ารายได้รวมปี 64 เติบโต 20-30% จากปีก่อน



**ทัตซึยะ โคโคโนชิตะ**

เป็นลูกหนี้ Group Lease Holdings Pte.Ltd. (GLH) โดยเงินที่จะนำมาชำระหนี้นั้นอยู่ในบัญชีธนาคารของลูกหนี้ดังกล่าวที่ได้ถูกอายัดไว้ โดย JTA ซึ่งบริษัทยังคงดำเนินการขายหุ้นของ Bank JTrust Indonesia เพื่อนำมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์ต่อไป

สำหรับการครบกำหนดของหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันที่ 1 ส.ค. 64 ประมาณ 4,106 ล้านบาท ทางบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (บริษัทเคพีเอ็มจี) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ระบุว่ามีความไม่แน่นอนอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มของบริษัท และความสามารถในการดำเนินกิจการต่อไปของบริษัท โดยบริษัทชี้แจงว่าหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวนั้นยังไม่มีภาวะผูกพันและไม่มีแผนที่จะชำระหนี้จนกว่าการดำเนินคดีทั้งหมดจะถึงที่สุด ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ บริษัทยังคงดำเนินการตามปกติ และคาดว่าจะยังสามารถดำเนินการตามปกติต่อไปได้ในอนาคต

**GL**

เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการประเมินผลกระทบ จากคำพิพากษาของศาลประเทศสิงคโปร์จึงส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนการนำส่งงบการเงินออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พ.ค.64

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเพื่อดำเนินการตามคำตัดสินคดีไปรษณีย์ซึ่งบริษัทมั่นใจว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ที่เหลืออยู่

โดยบริษัทมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่คัดค้านความที่เหลืออยู่กับทาง JTrust Asia Pte. Ltd (JTA) เพื่อต้องการชนะคดีในระยะต่อไป จากล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 บริษัทได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ไปแล้วเป็นจำนวน 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 530 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้ที่เหลืออีกจำนวน 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในขั้นตอนที่จะดำเนินการชำระโดยจำเลยรายอื่น ซึ่งบางราย

**BEAUTY**

ส่วนอีก 3 รายคาดว่าจะแต่งตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/64

สำหรับข้อมูลการสำรวจของนिलเส็นประเทศไทยปี 61 พบว่ามีจำนวนร้านค้าปลีกดั้งเดิมทั่วประเทศกว่า 480,000 ร้านค้า โดยบริษัทวางเป้าหมายปี 64 ไว้ที่ 16,696 ร้านค้า หรือคิดเป็น 3.5 % ของร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งถือว่ายังมีโอกาสเติบโตในช่องทางนี้อีกมาก

ในส่วนของภาพรวมตลาดเทรดดิชั่นนอลเทรดที่เกี่ยวข้องกับความงาม แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่บริษัทมองว่ายังมี



**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกกุลวัฒน์**

การขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดการณ์ว่ามีมูลค่าตลาดสูงถึง 3-5 หมื่นล้านบาท ซึ่งบริษัท

ตั้งเป้ามีส่วนแบ่งทางการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) อยู่ที่ 5-10% ภายในช่วง 5 ปีข้างหน้า



# SCBS CIO แหะจับตาแผนกระตุ้นศก.

นิวส์ คอนเน็คท์ – SCBS CIO ประเมินตลาดหุ้นยังผันผวน และปรับตัวขึ้นอย่างจำกัด จับตาความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ และรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ

นางสาวเกษรี อายุตตะกะ CFP® ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Chief Investment Office บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS CIO เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (29 มี.ค.-2 เม.ย.) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกโดยได้แรงหนุนจากการประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวของประธานาธิบดีไบเดน มูลค่า 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงยังได้แรงหนุนจากดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. ที่ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 37 ปี

ในส่วนของตลาดหุ้นไทยก็สามารถปิดบวกเช่นกัน จากแรงซื้อนำในหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ ตามที่นักลงทุนทยอยเข้าลงทุนเพื่อรอรับเงินปันผลก่อนการขึ้นเครื่องหมาย XD รวมทั้งนักลงทุนยังคงคาดการณ์ผลประกอบการของกลุ่ม มีแนวโน้มกลับมาเติบโตได้ดีต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีแรงซื้อหุ้นขนาดกลางถึงเล็ก นำโดยกลุ่มรับเหมา



เกษรี อายุตตะกะ

สำหรับมุมมองในสัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวน โดยตลาดหุ้นยังคงได้รับอานิสงส์จากสัญญาณความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังรอบใหม่โดยล่าสุดประธานาธิบดีไบเดนระบุว่า อาจใช้แนวทาง budget reconciliation ในการผ่านร่างแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรอบใหม่ หากพรรครีพับลิกันไม่ให้การสนับสนุนแผนข้างต้น รวมทั้งตลาดยังได้แรงหนุนจากความคืบหน้าการพัฒนา และแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ความกังวลจากอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความตึงเครียดระหว่างชาติตะวันตก-จีนที่ยังมีอยู่ รวมถึงนักลงทุนบางส่วนมีแนวโน้มระมัดระวังการซื้อขายเพื่อรอดิตตามการรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งล่าสุดว่าจะมีการหารือถึงเรื่องการเข้าซื้อสินทรัพย์ภายใต้มาตรการ QE หรือมีการให้มุมมองต่อแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิ่มเติมหรือไม่ โดยประเด็นข้างต้นเหล่านี้จะยังคงสร้างความผันผวน และอาจกดดันตลาดหุ้นโดยรวมให้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างจำกัด



## ▶ TMI คาดผลงานปี 64 โต 20% รับธุรกิจฟื้นต่อเนื่อง

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าร่วมงานสัมมนา “Dinner Talk ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนจังหวัดพิษณุโลก” พร้อมเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 1/64 คาดเติบโตต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ จากยอดขายโล้ตติ้ง และการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่ขยายตัวได้ดี ส่วนปี 64 บริษัทตั้งเป้ารายได้นิวไฮโตไม่ต่ำกว่า 20% ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้

## ▶ จัดหนักเฉพาะนักช้อปออนไลน์” กับบัตรกรุงศรี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับมือ Lazada และ Shopee จัดแคมเปญ “ลดจัดหนักเฉพาะนักช้อปออนไลน์ กับบัตรกรุงศรี เดบิต และ Krungsri Boarding Card” เพื่อนักช้อปออนไลน์โดยเฉพาะ มอบส่วนลด 250 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อใบเสร็จ ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต และบัตร Krungsri Boarding Card บน Lazada หรือ Shopee โดยลูกค้าปัจจุบันของ Lazada สามารถใช้ได้ค้ด JADHAID421 รับส่วนลด 250 บาทสำหรับการช้อปบน Lazada และใช้ได้ค้ด JADHAID0421 สำหรับลูกค้าใหม่ และค้ด JADHAIDS421 รับส่วนลด 250 บาท สำหรับการช้อปบน Shopee สงวนลิขสิทธิ์การใช้ค้ด 1 สิทธิ/บัญชีผู้ใช้



ภาพข่าว